
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 147  —  127. mál.

Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um staðla fyrir lögreglubifreiðir.

Frá Hjálmari Árnasyni.

Eru til staðlar um gæði og öryggi lögreglubifreiða?


